

การคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน  
และมีการจัดวางถังขยะตามพื้นที่การทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทุกจุด

---

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และ  
กำจัดขยะอย่างเหมาะสม โดยการแบ่งประเภทขยะออกเป็น ๔ ประเภท พร้อมทั้งมีการแสดงชัดเจน  
ในการแบ่งตามสัญลักษณ์ สีของถังขยะ และป้ายแสดงให้เห็นตัวอย่างของขยะแต่ละประเภท ดังนี้

๑. ถังขยะทั่วไป (ป้ายสีน้ำเงิน) ใช้ทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไป อาจะนำมาใช้ใหม่ได้ แต่ย่อย  
สลายยาก ไม่คุ้มค่าในการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์  
ใส่อาหาร ห่อพลาสติก ใส่ขนม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมประจำวัน  
โดยทั่วไป

๒. ถังขยะรีไซเคิล (ป้ายสีเหลือง) ใช้ทิ้งขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้  
เช่น แก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม เป็นต้น ที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมประจำวันโดยทั่วไป

๓. ถังขยะอินทรีย์/เศษอาหาร (ป้ายสีเขียว) ใช้ทิ้งขยะมูลฝอยอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้  
ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร กากไขมัน เป็นต้น ที่เกิดจากการรับประทาน  
อาหารในกิจกรรมประจำวันโดยทั่วไป

๔. ถังขยะอันตราย (ป้ายสีแดง) ใช้ทิ้งขยะมูลฝอยอันตรายที่มีองค์ประกอบของสารที่มี  
อันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน และวัตถุไวไฟ เช่น ผ้าปนเปื้อน ทินเนอร์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย  
กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น เกิดได้ทั้งกิจกรรมประจำวัน และเกิดจากการผลิตสิ่งพิมพ์

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่มีการจัดวางถังขยะติดเชื้อในบริเวณสำนักพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน หมวด ๔ การจัดการของเสีย ได้กำหนดมาตรการให้บุคลากร  
นำขยะดังกล่าวไปทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อบริเวณหน้าห้องศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หน้าห้องพยาบาล ชั้น ๑  
ฝั่งวุฒิสภา)

---

การคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน  
และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทุกจุด

---

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการดำเนินการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม โดยมีพื้นที่จัดวางขยะ จำนวน ๒ จุด ดังนี้

**จุดที่ ๑** จุดวางถังขยะ ณ บริเวณห้องครัว ชั้น ๔ ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ถังขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร

**จุดที่ ๒** จุดวางถังขยะ ณ บริเวณหน้าห้องครัว ชั้น ๔ ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะกำพร้าว



จุดวางถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะกำพร้าว  
ณ บริเวณหน้าห้องครัว ชั้น ๔



จุดวางถังขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร  
ณ บริเวณห้องครัว ชั้น ๔